

Hoà Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

Số 100- CV/ĐU

*Khẩn trương thực hiện công tác
phòng, chống dịch COVID-19*

Kính gửi: - HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Hội đoàn thể phường,
- Cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Thực hiện Công văn số 180-CV/QU ngày 16/7/2021 của Quận ủy Liên Chiêu về khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trên địa quận đã có nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, tại cơ sở sản xuất; một số khu vực đã bị phong tỏa cách ly, trên địa bàn phường Hòa Minh đã có nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Để chủ động công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn phường, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Minh yêu cầu UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư tập trung cao độ và quyết liệt trong việc chỉ đạo và tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động trong các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ, không thụ động, chờ đợi văn bản cấp trên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm và quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Quận ủy, Đảng ủy về công tác phòng chống dịch. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH được phân công đứng điểm các chi bộ, lãnh đạo UBND phường; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh nếu để xảy ra việc lây lan dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

2. UBND phường chỉ đạo cho Trạm y tế phường và các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời, triệt để các điểm dịch nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng; lập kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao như chợ, các khu phòng trọ công nhân, đại diện hộ gia đình. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định tạm dừng một số hoạt động; tổ chức lực lượng kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ covid cộng đồng trong khu dân cư.

3. Đề nghị Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự, và các ngành đoàn thể phường tăng cường việc huy động lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, đặc biệt tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố, các điểm trực chốt chợ, các khu

vực cách ly...

4. Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội phường tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền; chủ động trong việc định hướng thông tin kịp thời, để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, nhưng cũng bình tĩnh, không hoang mang, tuân thủ các hướng dẫn, quy định của các cơ quan chức năng.

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai công tác phòng, chống dịch của các đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chấn chỉnh các đơn vị nếu có biểu hiện triển khai công tác phòng, chống dịch chưa quyết liệt, chủ quan, lơ là.

6. Bí thư các chi bộ cần tiếp tục chỉ đạo cho Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng TDP và các hội đoàn thể ở khu dân cư tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức đề tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng và thực hiện tốt những quy định của địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid -19; thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với chính quyền địa phương về tình hình sức khỏe cũng như có người biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 để kịp thời xử lý. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống dịch, không chểnh mảng tại khu dân cư.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời báo cáo tình hình về Thường trực Đảng ủy phường để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/hiện),
- Lưu VP/ĐU.



Đặng Công Chúng